



ประกาศสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การลงคะแนนหยั่งเสียง (Popular Vote) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น

เพื่อให้การดำเนินการหยั่งเสียง (Popular Vote) ผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 จึงออกประกาศเพื่อดำเนินการลงคะแนนหยั่งเสียง (Popular Vote) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อประกอบการพิจารณาของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีกระบวนการ ดังนี้

1. กำหนดให้บุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทุกคน ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเงินรายได้ ที่เข้าทำงานก่อนวันที่ 24 มีนาคม 2568 เป็นผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง (Popular Vote) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการกำหนด

2. ผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง (Popular Vote) สามารถรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครเข้ารับการ สรรหาคณบดี ย้อนหลังผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live ของมหาวิทยาลัย

3. ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง (Popular Vote) ทำการลงคะแนนหยั่งเสียง ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Microsoft form จากบัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัย เช่น xxxx.xx@rmuti.ac.th และ รหัสผ่านเดียวกันกับบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง สามารถใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยล็อกอินและใช้บริการบน Google Apps for Education ได้ทันทีที่เปิดเว็บไปยัง mail.google.com

4. กำหนดเวลาในการนับผลการลงคะแนนหยั่งเสียง (Popular Vote) และประกาศผลในวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการหยั่งเสียง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โทร 065-1579666 คุณณลัทสิรินทร์ ทรัพย์โยธา ผู้ประสานงาน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2568

(อาจารย์ธนกร หอมจำปา)

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน